



ที่ กค ๑๐๐๖/ ๓๓๕๓

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปีครั้งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. ภาพถ่ายหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ผนง.(๐๒) ๑๑๓/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปีครั้งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง กนง. เสนอมาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) ที่บัญญัติว่า “เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี” รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๒๘/๗ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๘/๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน” จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ กนง. ประจำปีครั้งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. สารสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีหนังสือ ที่ ธปท.ผนง.(๐๒) ๑๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสนอรายงานผลการดำเนินงานของ กนง. ประจำปีครั้งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

๒.๑ เป้าหมายนโยบายการเงิน

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้อัตราเงินเพื่อทั่วไปในช่วงร้อยละ ๑ - ๓ เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาสำหรับระยะปานกลางและสำหรับปี ๒๕๖๕ ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กนง. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดย กนง. ดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเพื่อแบบยืดหยุ่น (Flexible Inflation Targeting) เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะปานกลาง และการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน

๒.๒ การประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินและแนวโน้ม

๒.๒.๑ ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม

๑) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๔ หดตัวร้อยละ ๐.๓ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยชะลอลงมากในช่วงต้นไตรมาส จากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่รุนแรงและขยายวงกว้าง ส่งผลให้ภาคบริการชะลอลงมาก ขณะที่ภาคการผลิตถูกกระทบจากจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวได้บ้างในช่วงปลายไตรมาส ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดและอัตราการฉีดวัคซีนปรับดีขึ้น ทำให้ภาครัฐสามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดได้ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

๒) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙ ที่ทยอยคลี่คลายและการกระจายวัคซีนที่ทำได้ตามเป้าหมาย ทำให้ภาครัฐสามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด นอกจากนี้ ภาครัฐได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการบริโภคและรักษาระดับการจ้างงาน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัว ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาฟื้นตัวขึ้นบ้าง ภายหลังจากมีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว (Test & Go) ก่อนจะปิดรับลงทะเบียนชั่วคราวในช่วงปลายปีเนื่องจากการระบาดของ COVID-๑๙ สายพันธุ์ โอไมครอน (Omicron)

๓) ประมาณการเศรษฐกิจ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๔ มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ ๐.๙ และจะขยายตัวต่อเนื่องในปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ที่ร้อยละ ๓.๔ และ ๔.๗ ตามลำดับ ภายใต้ข้อสมมติในกรณีฐานที่การระบาดของ COVID-๑๙ สายพันธุ์ Omicron จะส่งผลกระทบต่อเฉพาะในช่วงแรกของปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการใช้จ่ายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะทยอยกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๕ รวมถึงการฟื้นตัวในหลายสาขาธุรกิจมีแนวโน้มปรับดีขึ้นสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวในแต่ละภาคธุรกิจยังแตกต่างกัน โดยภาคบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวและภาคโรงแรมมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าสาขาอื่น นอกจากนี้ การจ้างงานและรายได้แรงงานยังอยู่ต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดและคาดว่าจะใช้เวลาในการฟื้นตัว ทั้งนี้ แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะแผ่วลงหลังจากที่เร่งไปในช่วงก่อนหน้า ด้านการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มชะลอลงบ้างตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติในปี ๒๕๖๕ จะขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมมาอยู่ที่ ๕.๖ ล้านคน จากการระบาดของ COVID-๑๙ สายพันธุ์ Omicron ที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงแรกของปี สำหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ แต่ขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากความไม่แน่นอนของผลกระทบจากการกลายพันธุ์ของไวรัสซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจ

ในระยะข้างหน้า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอนสูง โดยจะต้องติดตาม (๑) พัฒนาการการระบาดของ COVID-๑๙ สายพันธุ์ Omicron ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง รุนแรง หรือยืดเยื้อกว่ากรณีฐาน โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์และความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการระบาด (๒) ความเชื่อมั่นของประชาชนและธุรกิจท่ามกลางการระบาดหลายระลอกและปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง (๓) ความต่อเนื่องและเพียงพอของมาตรการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และ (๔) ปัญหาข้อจำกัดด้านอุปทานทั่วโลก (Global Supply Disruption) ที่อาจยืดเยื้อกดดันธุรกิจในภาคการผลิตและการส่งออก

๒.๒.๒ ภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้ม

๑) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๔ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑.๕๖ อยู่ในกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔ ที่ร้อยละ ๐.๘๙ จากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานเป็นสำคัญ โดยราคาน้ำมันขายปลีกปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และมาตรการลดค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐสิ้นสุดลง ขณะที่ราคาอาหารสดปรับสูงขึ้นตามอุปทานที่ลดลง

จากปัญหาอุทกภัยและโรคระบาด สำหรับอัตราเงินเพื่อพื้นฐานช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๔ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๐.๑๙ โดยปรับลดลงเล็กน้อย จากผลของฐานราคน้ำประปาที่อยู่ระดับสูงในปีก่อนและมาตรการลดค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาครัฐเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเพื่อคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน โดย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ การคาดการณ์อัตราเงินเพื่อใน ๑ ปีข้างหน้าของผู้ประกอบการอยู่ที่ร้อยละ ๒.๐ และการคาดการณ์อัตราเงินเพื่อใน ๕ ถึง ๑๐ ปีข้างหน้าของผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ ๑.๘

๒) กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเพื่อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย โดยในปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑.๗ และ ๑.๔ ตามลำดับ อัตราเงินเพื่อจะสูงขึ้นชั่วคราวจากปัจจัยด้านอุปทาน โดยเฉพาะราคาพลังงานและข้อจำกัดในการผลิตและขนส่งสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะคลี่คลายในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๕ ด้านราคาอาหารสดมีแนวโน้มของราคาเนื้อสัตว์ที่สูงขึ้นตามอุปทานที่ลดลง โดยเฉพาะราคาสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดและต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้น โดยคาดว่าราคาเนื้อสุกรจะปรับลดลงในช่วงปลายปี ๒๕๖๕ หลังอุปทานสุกรรุ่นใหม่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราเงินเพื่อที่สูงขึ้นเกิดจากการปรับขึ้นราคาสินค้าเพียงบางรายการ โอกาสที่แรงกดดันเงินเพื่อจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยังมีไม่มากนัก เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศที่ยังไม่เข้มแข็งและการแข่งขันที่สูง อย่างไรก็ตาม กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเพื่อมีความเสี่ยงด้านสูงจากพัฒนาการเงินเพื่อโลกที่ปรับสูงขึ้นเร็วและอาจเกิดการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการมายังผู้บริโภคมากขึ้น หากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ สายพันธุ์ Omicron ข้ำเติมให้ปัญหา Global Supply Disruption ยืดเยื้อ รวมถึงหากราคาพลังงานโลกอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น

๒.๒.๓ เสถียรภาพระบบการเงิน

๑) ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๔ เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมยังเปราะบาง จากผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดหลายระลอก ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนและแตกต่างกันในแต่ละภาคธุรกิจ โดยภาระหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงและสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-๑๙ ขณะที่ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวยังเปราะบางและมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าสาขาอื่น อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพระบบสถาบันการเงินยังเข้มแข็งและสามารถรองรับคุณภาพสินเชื่อที่อาจด้อยลงในอนาคตได้

๒) ในระยะข้างหน้า ความเสี่ยงเสถียรภาพระบบการเงินไทยในระยะปานกลางอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้ความไม่แน่นอนของ COVID-๑๙ ที่ยังยืดเยื้อและอาจรุนแรงขึ้นจากสายพันธุ์ใหม่ จึงต้องติดตามและควรเตรียมความพร้อมเครื่องมือและมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

๒.๓ การดำเนินนโยบายการเงิน

๒.๓.๑ การดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ย

ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๔ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ ๐.๕ ต่อปี เพื่อให้ภาวะการเงินผ่อนคลายต่อเนื่องซึ่งเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้วในไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๔ และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะทยอยกลับมาเพิ่มขึ้น สำหรับอัตราเงินเพื่อซึ่งปรับสูงขึ้นในครึ่งหลังของปี ๒๕๖๔ กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเพื่อปรับเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงานเป็นหลัก และคาดว่าอัตราเงินเพื่อในระยะปานกลางจะอยู่ในกรอบเป้าหมาย แต่ยังคงติดตามพัฒนาการเงินเพื่อโลกและการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการในระยะต่อไป

กนง. เห็นว่ามาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการระบาดที่เอื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องยังมีความสำคัญ มาตรการการคลังควรสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างตรงจุด โดยเน้นการสร้าง

รายได้และเร่งเตรียมมาตรการเพื่อฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ ขณะที่นโยบายการเงินช่วยสนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลายต่อเนื่อง สำหรับมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุด ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งสนับสนุนการรวมหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ (Debt Consolidation) และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อย่างยั่งยืน

กนง. ยังคงให้น้ำหนักกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ และจะติดตามปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ได้แก่ การคลายพันธู์ของ COVID-๑๙ ความเพียงพอของมาตรการการคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ และการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจำเป็น

๒.๓.๒ การดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ในไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๔ ปรับอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อน จาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ (๑) เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกส่วนหนึ่งจากความกังวลของการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ สายพันธุ์เดลต้าในประเทศ และ (๒) การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ส่งสัญญาณทยอยลดปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น สำหรับเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ มีการเคลื่อนไหวที่ผันผวน โดยในช่วงกลางไตรมาส เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นตามความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นจากแผนการเปิดประเทศของไทย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนธันวาคม เงินบาทกลับอ่อนค่าเร็วจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ (๑) การระบาดของ COVID-๑๙ สายพันธุ์ Omicron และ (๒) การลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศอุตสาหกรรมหลักที่เร็วกว่าคาด

กนง. เห็นว่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ยังเคลื่อนไหวผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-๑๙ ที่อาจรุนแรงขึ้น และการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักภายใต้แรงกดดันเงินเฟ้อในระดับสูง จึงเห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงินโลกและไทยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เห็นควรให้ผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น

๒.๓.๓ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน (ในครึ่งหลังของปี ๒๕๖๔)

๑) เสถียรภาพภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ธพท. ได้ดำเนินมาตรการ เช่น ๑) การพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ SMEs และรายย่อยเป็นระยะเวลา ๒ เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔) ๒) การปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟู เพื่อให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อเพิ่มขึ้น ๓) การผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อลูกหนี้รายย่อย ในส่วนของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล และ ๔) การปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation) โดยรวมสินเชื่อบ้านกับสินเชื่อรายย่อย เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและการผ่อนชำระ เป็นต้น

๒) เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน ธพท. ได้ดำเนินมาตรการ ได้แก่ ๑) การคงการจัดชั้นสำหรับลูกหนี้รายย่อย และ SMEs ที่เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒) การคงหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองอย่างยืดหยุ่น จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๖ และ ๓) การขยายระยะเวลาปรับลดอัตราการทำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เหลือร้อยละ ๐.๒๓ จากร้อยละ ๐.๔๖ ต่อปี จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๕

๓) เสถียรภาพตลาดการเงิน ธพท. ได้ดำเนินมาตรการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๕

๒.๓.๔ การสื่อสารนโยบายการเงิน

กนง. พัฒนาการสื่อสารนโยบายการเงินอยู่เสมอ โดยในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๔ กนง. ได้พัฒนาการสื่อสารนโยบายการเงิน ดังนี้ (๑) เผยแพร่เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม กนง. ในวันเดียวกับการเผยแพร่รายงานการประชุม กนง. ฉบับย่อ โดยได้คัดเลือกข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินในการประชุม กนง. บางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมาเผยแพร่ และ (๒) ปรับปรุงรูปแบบรายงานนโยบายการเงินเป็นรูปแบบ Interactive PDF เพื่อตอบโจทย์การอ่านในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ปรับปรุงการนำเสนอให้น่าสนใจและผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมถึงปรับปรุงการใช้ภาษาให้เข้าใจง่าย โดยยังคงการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

๒.๔ การปรับลดจำนวนครั้งการประชุม กนง.

ในการประชุม กนง. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ กนง. มีมติให้ปรับจำนวนการประชุม กนง. จาก ๘ ครั้งต่อปี เป็น ๖ ครั้งต่อปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยยังคงการเผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน ๔ ครั้งต่อปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากในช่วงเวลาสั้น ๆ การเพิ่มระยะห่างระหว่างการประชุมแต่ละครั้งจะช่วยให้ได้ข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นและช่วยในการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น ส่งผลให้การวิเคราะห์ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจมีคุณภาพมากขึ้น และสามารถมองข้ามความผันผวนที่มาจากข้อมูลในระยะสั้นได้ อีกทั้งความถี่ของการประชุม กนง. ที่ลดลงจะช่วยลดความผันผวนจากการคาดการณ์ของตลาดการเงินต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย และช่วยให้ตลาดการเงินสามารถคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงินได้ชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารกลางในต่างประเทศที่ปรับลดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเช่นเดียวกัน

๓. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘/๗ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของ กนง. ประจำปีครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ กนง. เสนอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๙๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๖๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chaipatr.fpo@gmail.com